
๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑

สําเนารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน
ประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙

วันจันทรที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

*********************
ผูมาประชุม
ลําดับ

ท่ี ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ
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๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒

นายชานน  ออนทองหลาง
นางรําพึง วงศสันติราษฎร
นายแดง ศรีนอก
นายประจวบ สมัยกลาง
นางสุพิน แรมกลาง
นายระเบียบ หวังคุมกลาง
นายมาลัย รอกลาง
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
นายสัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
นายวีระชัย โปรยโคกสูง
นางแสงเดือน ทุยกลาง
นายธัญพิสิษฐ เทียงปา

ประธานสภาเทศบาล
รองประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑
สมาชิกสภาเขต ๑

สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒
สมาชิกสภาเทศบาล ๒

สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒
เลขานุการสภาเทศบาล

ชานน  ออนทองหลาง
รําพึง วงศสันติราษฎร
แดง ศรีนอก
ประจวบ สมัยกลาง
สุพิน แรมกลาง
ระเบียบ หวังคุมกลาง
มาลัย รอกลาง
โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ
สัมฤทธ์ิ  เถาวกลาง
วีระชัย โปรยโคกสูง
แสงเดือน ทุยกลาง
ธัญพิสิษฐ เทียงปา

ผูไมมาประชุม ๑. นายดํารงศักดิ์  กันนิดา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑

ผูเขารวมประชุม
ลําดับ

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย
เหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
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๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

นายระยอง พิมพปรุ
นายวิโรจน  วงศวราวรรณ
นายประคอง  เง่ือนกลาง
นายมงคล  มหานาม
นายธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
นายมนตชัย วงศสันติราษฎร
นายจตุพล นันทนธนกุล
นางสาวนาริตา ธรรมขันธ
พันจาเอกวิจิตร เสสนาเวช
นายนิรุธ  งอสอน
นางสุรีรัตน  ศรีนิลรัตน
นายปราการ ถุงพุทซา
นายกมล  ตั้งธีรโรจน
นายอาทิตย  มีศิลป

นายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี
รองนายกเทศมนตรี

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
เลขานุการนายกเทศมนตรี
หน.ฝายผลิตบริการและซอมบํารุง

หัวหนาฝายการโยธา
หัวหนาฝายปกครอง

หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข
รองปลัดเทศบาล

ผูอํานวยการกองคลัง
นิติกร

ผูอํานวยการกองชาง
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ระยอง พิมพปรุ
วิโรจน  วงศวราวรรณ
ประคอง  เง่ือนกลาง
มงคล  มหานาม
ธนวัฒน  วงศสันติราษฎร
มนตชัย วงศสันติราษฎร
จตุพล นันทนธนกุล
นาริตา ธรรมขันธ
วิจิตร เสสนาเวช
นิรุธ  งอสอน
สุรีรัตน  ศรีนิลรัตน
ปราการ  ถุงพุทซา
กมล  ตั้งธีรโรจน
อาทิตย  มีศิลป

๑๕.นางสาวพิมพพร...
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ลําดับ
ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙

นางสาวพิมพพร   พิมพปรุ
นายกอการ  ฝอดสูงเนิน
นางสุธิษา  เทอรเนอร
นางสาวเอื้อมพร  พรมศรี
นางสุธิษา เทอรเนอร

หัวหนาฝายอํานวยการ
หัวหนาฝายบริหารการศึกษา

ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล

ผูชวยเจาหนาที่ทะเบียน

พิมพพร   พิมพปรุ
กอการ  ฝอดสูงเนิน
สุธิษา  เทอรเนอร
เอื้อมพร  พรมศรี
สุธิษา  เทอรเนอร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.
เลขานุการสภา -เมื่อถึงเวลา ๐๙.๐๐ น. นายธัญพิสิษฐ  เทียงปา  เลขานุการสภาเทศบาล

ตําบลหนองหัวฟาน ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลผูมาประชุม (ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๒๕) ปรากฏวาครบองคประชุมจึงใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภา
เทศบาลและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมแลวเชิญประธานสภาเทศบาลจุดธูป เทียนบูชา
พระรัตนตรัย นําสวดมนตไหวพระ กอนดําเนินการประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๑ ประจําป
๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระการประชุม ตอไป

ประธานสภา -ขอตอนรับสมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหาร หัวหนาสวนราชการ และผูเขารวม
ประชุมทุกทานดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง เมื่อที่ประชุมพรอมขอเปดประชุมสภาเทศบาล
ตําบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยแรก คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๙ ตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจงตอที่ประชุม
ประธานสภา -ในชวงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบอยขอใหทุกทานรักษาสุขภาพดวย มีเวลาวาง

ก็ออกกําลังกาย เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลจะเปนหลักเปนผูนําของชาวบานหากปฏิบัติดี
เปนตัวอยางใหกับประชาชนไดเห็นก็จะเปนผลดีเปนตัวอยางที่ดีและสุขภาพดีดวย ในลําดับ
ตอไปขอเชิญทานนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี -กอนอื่นขออนุญาตแนะนําขาราชการโอน(ยาย)มาใหมจํานวนหนึ่งทาน ไดแก
นายกมล  ตั้งธีรโรจน  ตําแหนง ผูอํานวยการกองชาง ตําแหนงใหมแตคนเดิมขอเชิญ
ผูอํานวยการกองชางไดแนะนําตัวเองตอที่ประชุมสภา

ผูอํานวยการกองชาง -สวัสดีครับ ผมนายกมล  ตั้งธีรโรจน  โอน(ยาย)มาจากเทศบาลตําบล
หนองน้ําใส อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ตําแหนงเดิม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง
ไดสมัครรับคัดเลือกในตําแหนงผูอํานวยการกองชางและไดรับคัดเลือกใหดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการกองชาง สังกัดเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
แลวโอน(ยาย)มาดํารงตําแหนง  วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘

นายกเทศมนตรี -และอีกทานหนึ่งที่จะแนะนํา คือ นางณิชา นันทนธนกุล  เดิมดํารงตําแหนง
เจาพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ๖ ซ่ึงไดสอบคัดเลือกใหดํารงตําแหนง หัวหนาฝาย
พัฒนารายได ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลของเราแตไดสอบเลื่อนระดับใหดํารงตําแหนงบริหาร
ถือเปนความกาวหนาในหนาที่ราชการก็ขอแสดงความยินดีดวย

ประธานสภา -สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานยินดีตอนรับทานผูอํานวยการกองชาง
ดวยความยินดีเปนอยางยิ่ง เทศบาลตําบลหนองหัวฟานโชคดีที่ไดตอนรับบุคลากรที่มีคุณภาพ
และรูจักพื้นที่เทศบาลเปนอยางดี มาปฏิบัติงานดวยและยินดีดวยกับพนักงานเทศบาลที่สอบ
คัดเลือกไดใหดํารงตําแหนงที่สูงขึ้น

ระเบียบวาระที่...
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ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การประกาศใชแผนพัฒนาสามป พ.ศ.๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒)
นายกเทศมนตรี -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๒๑ การแกไขแผนพัฒนาเปนอํานาจของผูบริหาร
ทองถิ่น และขอ ๒๔ ใหผูบริหารทองถิ่นประกาศใชแผนพัฒนาที่อนุมัติแลวและนําไปปฏิบัติ
รวมทั้งแจงสภาทองถิ่นฯ และประกาศใหประชาชนในทองถิ่นทราบ โดยทั่วกันภายในสิบหา
วันนับแตวันประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  ซ่ึงรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปทางเจาหนาที่ผู รับผิดชอบไดจัดสงแผนพัฒนาสามป
พ.ศ. ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒) ใหกับทานสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมสภา
ทุกทานเรียบรอยแลว

-ดวยนายกเทศมนตรีไดประชุมรวมกับหัวหนาสวนราชการอําเภอขามสะแกแสง
จึงขอแจงขอราชการที่ไดประชุมมาดังนี้

๑.การออกตรวจภัยแลงของผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาที่บานบุออย
ตําบลชีวึก อําเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงเปนหมูบานที่แลง ๑๐๐% ไมมีน้ํา
เขาลําหวย สระน้ํา ตางจากเทศบาลตําบลหนองหัวฟานที่สามารถสูบน้ําเขาสระน้ําเพื่อกักเก็บ
ไวไดเต็มทุกสระ ในเขตอําเภอขามสะแกแสงเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเปนเพียงพื้นที่เดียวที่
ไมประสบปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค ดังนั้นบานบุออยจึงเปนยุทธศาสตรของอําเภอ
ขามสะแกแสงในการแกไขปญหาภัยแลง การสูภัยแลงของอําเภอขามสะแกแสง โดยทําการ
ขุดเจาะน้ําโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีน้ําใชในครัวเรือนและทํา
การเกษตร ในการตรวจเยี่ยมคร้ังนี้มีหนวยงานราชการที่เขารวมแกไขปญหาภัยแลงหลาย
หนวยงาน เชน จังหวัด กองทัพภาคที่ ๒ กรมทรัพยากรน้ํา มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรมทรัพยากรดําเนินการขุดเจาะน้ํา  กองทัพภาคที่ ๒ รับผิดชอบในการใชพลังงาน
แสงอาทิตยในการขุดเจาะน้ํา และแจกจายน้ําใหกับประชาชนในหมูบานโดยใชพลังงาน
แสงอาทิตยในการขับเคลื่อนแจกจายน้ําใหประชาชนโดยการเดินทอเมนประปาระยะทางรวม
๒ กิโลเมตร  อําเภอขามสะแกแสงบูรณาการรวมกันในการดําเนินการโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง จัดสรรเนื้อที่ทั้งสิ้น ๕๖ ไร ใหกับ ๕๖ ครัวเรือนๆละ ๑ ไร ในการดําเนินการ
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ทําการติดตั้งแท็งกน้ําบริเวณดานหนาแปลงผักสวนครัวทุกแปลง
เพื่อปลูกผักสวนครัว

๒.แจงสถานการณคลังเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ขอมูล ณ วันที่ ๕
กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เทศบาลไดรับเงินอุดหนุนทั่วไปงวดที่ ๑ เปนเงิน ๓,๕๕๑,๒๔๓ บาท
งวดที่ ๒ เปนเงิน ๓,๕๕๑,๒๔๓ บาท รวมแลวเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับเงิน
อุดหนุนทั่วไป เปนเงิน ๗,๑๐๒,๔๘๖ บาท ไดรับจัดสรรเพียงสองงวด ทุกปจะไดรับจัดสรรมา
สามงวด แตปนี้จัดสรรเพียงสองงวด หมดแลว  ในจํานวนเงิน ๗,๑๐๒,๔๘๖ บาท เทศบาลได
กอหนี้ผูพันไปแลวสี่ โครงการ รวมแลวเปนเงิน ๗๐๒,๘๐๐ บาท คงเหลือประมาณ
๖,๓๙๙,๖๘๖ บาท  รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกในที่ประชุมขอใหสมาชิกสภาตรวจสอบ
ดูได ขอใหทางสมาชิกสภาเทศบาลไดเปนกระบอกเสียงใหกับเทศบาลดวยเกี่ยวกับการใช
งบประมาณของเทศบาล เนื่องจากประชาชนจะเขาใจวาเทศบาลมีเงินงบประมาณมากมาย
แตทําไมไมกอสรางหรือไมดําเนินการตามที่ เสนอโครงการไว ขอเรียนวาการใชจาย
งบประมาณของเทศบาลมีกฎหมาย ระเบียบควบคุมการใชอยู ตามตัวเลขอาจจะเห็นวา
เทศบาลมีเงินมากมายแตการใชก็มีขอจํากัด เชนตองกันเงินไวจายเปนรายจายประจํา เชน

เงินเดือน ...



๔

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๔

เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน เงินสวัสดิการ ตาง ๆ ของพนักงาน ใชในงานกอสรางไดเปน
สัดสวนรอยละเทาไร จะมีขอกําหนดไวชัดเจน หากเทศบาลมีวินัยในการใชงบประมาณทุก
ฝายก็จะสายใจในการปฏิบัติงาน

ปลัดเทศบาล -เทศบาลไดรับแจงจากอําเภอขามสะแกแสงในเร่ืองการเตรียมโครงการ
“ผูวาพาปน” จากเดิมนั้นกําหนดเสนทางไวจากอําเภอขามสะแกแสงปนผานเทศบาลตําบล
หนองหัวฟานไปสิ้นสุดที่ วัดบานหวย แต เนื่องจากทานเจาอาวาสวัดบานหวยอาพาธ
จึงกําหนดเสนทางใหม เร่ิมสตารทมาจากอําเภอคงจุดพักคือที่โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
โดยอําเภอขามสะแกแสงขอใหตั้งเวทียกพื้นขึ้นติดปายโครงการ ขอเชิญใหรวมปนอยางนอย
๔ คัน และเชิญชวนประชาชนชาวเทศบาลตําบลหนองหัวฟานมารวมรับฟงนโยบายจาก
ทานผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา โดยโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟานเปนเจาภาพ

นายกเทศมนตรี -โดยหลักๆเจาภาพในการจัดสถานที่คงจะตองเปนเทศบาลของเราในการ
จัดเตรียมสถานที่ทุกอยางการจัดหาปาย ติดตั้งเคร่ืองเสียง ตั้งเวที รวมถึงบริการน้ําดื่มใหกับ
ผูเขารวมการตอนรับผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา  แตกําหนดการนี้อาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงไดเนื่องจากนายอําเภอขามสะแกแสงจะยายไปดํารงตําแหนงนายอําเภอชุมพวง

ปลัดเทศบาล -ปลัดเทศบาลไดรับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีใหเดินทางไปรวมประชุม
สันนิบาตแหงประเทศไทย จัดขึ้นที่เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ในการประชุมดังกลาวมี
หัวขอที่นาสนใจคือการหารือเร่ืองการกระจายอํานาจ กฎหมายรัฐธรรมนูญ การยุบรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นหากมีการยุบรวมตองยึดถือเทศบาลเปนหนวยงานหลัก

นายกเทศมนตรี -เมื่อวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ที่ผานมา นายกเทศมนตรีไดเดินทางไปรวม
ประชุมสัมมนาสันนิบาตที่จังหวัดมุกดาหาร ก็มีการกลาวถึงเร่ืองการกระจายอํานาจของ
ทองถิ่นประมาณสี่เร่ือง

๑.การควบรวมทองถิ่น ยังไมชัดเจนแตคราวๆ คือทองถิ่นที่ไมสามารถดูแล
ตัวเองได ไมสามารถพัฒนาทองถิ่นในดานโครงสรางพื้นฐานได เทศบาลนครและองคการ
บริหารสวนจังหวัด ควบรวมเปนเทศบาลจังหวัด หนึ่งตําบลมีหนึ่ง อปท.

๒.ระเบียบงานบุคคลตองเขียนใหม รางใหม
๓.อํานาจหนาที่ของทองถิ่นตองเขียนใหชัดเจน
๔.คุณสมบัติของผูที่จะเขาสูตําแหนงบริหารทองถิ่น และสมาชิกทองถิ่น

ประธานสภา -ขอบคุณทางทานนายกเทศมนตรี ทานปลัดเทศบาล ที่แจงขาวความ
เคลื่อนไหวของการกระจายอํานาจใหกับทางสภาไดรับทราบ ขาวเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
หรือขาวเกี่ยวกับทองถิ่นนี้ทางประธานสภาก็ไดติดตามทางสื่อโทรทัศนมาบางก็เปนไปใน
ทิศทางเดียวกับที่ทานนายกเทศมนตรีและทานปลัดไดแจงมาซ่ึงก็ยังไมมีความชัดเจนก็ตอง
ติดตามความเคลื่อนไหวกันตอไป

ที่ประชุม -รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔

ครั้งที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
ประธานสภา -ขอใหคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและสมาชิกทุกทานไดตรวจ

รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ คร้ังที่ ๑ ประจําป ๒๕๕๘ เมื่อ
วันจันทรที่ ๑๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ หากมีการแกไขขอใหยกมือ...

นายโสภณ...



๕

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๕

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-ขอแกไขคําผิดหนาที่ ๒ บรรทัดที่ ๒๓ จากคําวา “กลิ่นรบกกวน” เปน
“กลิ่นรบกวน”

ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดจะแกไขรายงานการประชุมอีกหรือไม... หากไมมีจึงจะขอ
มติที่ประชุม เลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบ
องคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖ สมาชิกทานใดเห็นชอบรับรอง
รายงานการประชุมขอใหยกมือ

ที่ประชุม -เห็นชอบ ๑๐ เสียง
ประธานสภาเทศบาล -สมาชิกสภาทานใดไมเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม ใหยกมือ

-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบา)
-สมาชิกสภาลาประชุม ๑ ทาน

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน สมัย
ประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันจันทรที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เห็นชอบ ๑๐ เสียง ไม
เห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาเทศบาล,ลาประชุม ๑ ทาน)

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม
๓.๑ ไมมี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว
๔.๑ ไมมี

ประธานเทศบาล -ก อนที่ จ ะมี ก ารประชุ ม ในวาระต อ ไป เพื่ อ ให เ ป น ไป ตามระ เบี ยบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๓๐ ขอหยุดพักการประชุมชั่วคราวเพื่อใหผูเขารวมประชุมไดรับ
ประทานอาหารวางและทําธุระสวนตัวใหเรียบรอย แลวกลับเขาหองประชุมโดยพรอมกัน
ในเวลา ๑๐.๔๕ น.

-เวลา ๑๐.๔๕ น. เลขานุการสภาไดใหสัญญาณเชิญสมาชิกสภาเทศบาล
ผูบริหารและผูเขารวมประชุมเขาหองประชุม และทําการนับจํานวนสมาชิกสภาปรากฏครบ
องคประชุม จึงเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ประธานสภา -เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลเขาหองประชุมครบทั้ง ๑๑ ทานถือวาครบองคประชุม
จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม
๕.๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๙ (ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาฯ ขอ ๒๑)
ประธานสภา -ใหทางเลขานุการสภาไดแจงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับหารกําหนดสมัยประชุม

สภาของเทศบาลใหที่ประชุมไดทราบเพื่อพิจารณา
เลขานุการสภา -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.

๒๕๔๗ (แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔) ขอ ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญ
ประจําป ระยะเวลาและวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปของแตละสมัยในปนั้น
วันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจําป
สมัยแรกของปถัดไป ใหประธานสภาทองถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจําปสมัยแรก

ของแตละป...



๖

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๖

ของแตละป โดยใหนําความในขอ ๑๑ มาบังคับใชโดยอนุโลม
การกําหนดสมัยประชุมสามัญของเทศบาลนั้นกําหนดตามปปฏิทินไมใชกําหนด

ตามปงบประมาณ การประชุมสภาของเทศบาลนอกจากการประชุมสามัญประจําปแลวหาก
มีขอราชการเรงดวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นฯ
ขอ ๓๖ (๒) กรณีเทศบาลนอกจากสมัยประชุมสามัญแลว เมื่อเห็นวาเปนการจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงเทศบาล ประธานสภาเทศบาล นายกเทศมนตรี หรือสมาชิกสภาเทศบาล
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มีอยูในตําแหนงอาจทําคํารองขอ
ยื่นตอผูวาราชการจังหวัดขอใหเปดสมัยประชุมสมัยวิสามัญ เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณา
แลวเห็นสมควรก็ใหเรียกประชุมวิสามัญได สมัยประชุมวิสามัญใหมีกําหนดไมเกินสิบหาวัน
แลวถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด

ประธานสภา -ในวาระนี้ขอหารือที่ประชุมวาจะกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจําป
ระยะเวลาและวันเร่ิมตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๙ และวันเร่ิมสมัยประชุม
สามัญประจําปของปถัดไป ใหทานสมาชิกสภาเทศบาลไดเสนอ  และขอมติที่ประชุมวาการ
เสนอจํานวนสมัยประชุม  ระยะเวลาและวันเร่ิมประชุมจะเสนอเปนแตละสมัยหรือจะเสนอใน
คร้ังเดียวเลย  เลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบ
องคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

ขอมติที่ประชุม ทานใดเห็นชอบใหลงมติในการเสนอจํานวนสมัยประชุม
ระยะเวลาและวันเร่ิมประชุมสามัญประจําปและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไป
ในคร้ังเดียว ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม -มติเปนเอกฉันทเห็นชอบใหลงมติการเสนอจํานวนสมัยประชุม ระยะเวลาและ
วันเร่ิมประชุมสามัญประจําปและวันเร่ิมสมัยประชุมสามัญประจําปของปถัดไปในคร้ังเดียว

ประธานสภา -สมาชิกทานใดจะเสนอกําหนดจํานวนสมัยประชุม
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-ขอเสนอใหกําหนดจํานวนประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๙ ไวจํานวน

๔ สมัย และในแตละสมัยกําหนด ดังนี้
๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

มีกําหนด ๓๐ วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ ๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

มีกําหนด ๓๐ วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙

มีกําหนด ๓๐ วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
๔. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ กําหนดในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐

มีกําหนด ๓๐ วัน เร่ิมตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ประธานสภา -สมาชิกสภาทานใดจะเสนอการกําหนดสมัยประชุมเปนอยางอื่นหรือจะ

อภิปรายอีกหรือไม หากไมมี ใหเลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุม
ปรากฏวาครบองคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภา
ทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

ขอมติสภา สมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานทานใดเห็นชอบตามที่
นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ เสนอ ขอใหยกมือ

มติที่ประชุม...



๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๗

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบ ๑๐ เสียง ไมเห็นชอบ ๐ เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
(ประธานสภาเทศบาล,ลาประชุม ๑ ทาน) กําหนดสมัยประชุมสามัญ ประจําป ๒๕๕๙ และ
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ ไวดังน้ี

๑. สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนพฤษภาคม
๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๒-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

๒. สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑-๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙

๓. สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๙ กําหนดในเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙ มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๔. สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป ๒๕๖๐ กําหนดในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
มีกําหนด ๓๐ วัน เริ่มตั้งแตวันที่ ๑ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

๕.๒ การโอนงบประมาณ (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗

ประธานสภา -ดวยทางนายกเทศมนตรีไดยื่นญัตติเสนอขอโอนงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง โดยขอโอนเพิ่มจํานวน
๑ โครงการ คือ โอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟาและถนน
หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค โครงการกอสรางทอระบายน้ํา
พรอมบอพักน้ําริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕ ปริมาณงาน ทอ คสล.ชั้น ๓
ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พรอมกอสรางบอพักน้ํา คสล.ขนาด ๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร
จํานวน ๑๕ บอ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร งบประมาณ ๘๒๓,๔๐๐ บาท (สถานที่กอสราง
ถนนหนองหัวฟาน-หญาคา หมู ๕ ตําบลหนองหัวฟาน) ขอใหผูรับผิดชอบชี้แจงรายละเอียด
ความจําเปนในการขอโอนงบประมาณในคร้ังนี้ตอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา

เลขานุการสภา -ขอนําเรียนถึงระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณคร้ังนี้ดังนี้ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒
และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
สิ่งกอสราง ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ โอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปน
อํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น  ซ่ึงการขอโอนตั้งจายเปนรายการใหมคร้ังนี้จึงตองเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาเทศบาล

นายกเทศมนตรี -เปนนโยบายของผูบริหารที่ไดดูจากเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อชวงที่มีฝนตกหนัก
และไดรับฟงปญหามาจากประชาชนในเร่ืองของโครงการตางๆและไดแจงไปยังกองชางใหกอง
ชางออกไปสํารวจตรวจสอบดูวาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางไรเพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของประชาชน เปนการโอนมาตั้งเปนรายการใหมเหตุผลความจําเปนที่ตองขอโอนงบประมาณ
มาตั้งจายเปนรายการใหมก็สืบเนื่องจากมามีงบประมาณคงเหลือจากคาใชจายตามโครงการ
กอสรางอื่น ๆ ทางผูบริหารเห็นวาควรที่จะตองแกไขปญหาการระบายน้ําออกมาจากชุมชนให
ไหลลงสูทุงนาเพื่อปองกันปญหาน้ําทวมขังภายในชุมชน โดยเร่ิมโครงการที่สามแยกตลาดนอย
มาถึงหนาสํานักงานเทศบาลดานทิศตะวันตกของถนน รพช. ระยะทาง ๒๒๕ เมตร
ถึงประมาณหนาบานนางสํารวย กิตติเมธาวี ใชงบประมาณทั้งสิ้น ๘๒๓,๔๐๐ บาท โดยโอนลด
จากงบประมาณเหลือจายและงบประมาณที่ไมมีความจําตองใช ดังนี้

๑. โครงการกอสราง...



๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๘

๑. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๔ งบประมาณ ๖๑,๐๐๐ บาท
๒. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ซอยเทศบาล ๑ งบประมาณ ๓๘,๐๐๐ บาท
๓. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวยู ถนนเทศบาล ๑ งบประมาณ ๗๐,๒๐๐ บาท
๔. โครงการกอสรางเรือนเพาะชํากลาไม งบประมาณ ๒๐๐ บาท
๕. โครงการขุดลอกสระหนองโพธ์ิ (ใหม) งบประมาณ ๕๕๔,๐๐๐ บาท
๖. โครงการแจกผาหมกันหนาวแกผูสูงอายุผูพิการและผูยากไร งบประมาณ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
เหตุผลที่ทางผูบริหารพิจารณาดําเนินการโครงการนี้กอนเนื่องจากงบประมาณในการ

กอสรางตรงนี้หากจะทําใหเบ็ดเสร็จทั้งทอระบายน้ํา บอพัก ฟุตบาททางเทา ขยายถนน ทางทิศ
ตะวันตกใชงบประมาณคอนขางสูงเราไมสามารถจะดําเนินการไดในคร้ังเดียว จึงตองคอยๆทํา
ไป โดยจะขออนุมัติกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักกอน เปาหมายตอไปคือกอสรางมาใหถึง
หนาสํานักงานเทศบาล และชวงตอไปคือกอสรางไปถึงนาของนายลอยเปาหมายคือตองใหผาน
หนาศาลาริมทางบานหัวหนองใหไดน้ําจึงจะผานไปได ปที่ผานมาทุกทานจะเห็นวาตอนที่ฝนตก
หนักๆน้ํามาจากชุมชนหนองน้ําร่ัว กลางบาน หนาโรงเรียนชุมชน ไหลมารวมอยูสามแยกตลาด
นอยทําใหเกิดปญหาน้ําระบายออกไมทันจึงเออทวมถนนและไหลมาทางดานทิศตะวันออกของ
ถนน รพช.แตทางดานนี้น้ําไมสามารถไหลเขาสระน้ําหนองนามองได แตถาเราทําการกอสราง
ดานทิศตะวันตกน้ําก็จะไหลไปเขาสระหนองนามองพี่นองชาวเมืองนาทก็อยาไปคิดวาเปนน้ํา
สกปรกไมสกปรกแนนอนเพราะเปนน้ําฝนไมใชน้ําเสียจากบาน และในโอกาสตอไปทางหลวง
ชนบทก็จะมาทําการติดตั้งไฟฟาสองสวางให ซ่ึงถนนเสนนี้เปนถนนที่อยูในยุทธศาสตรการ
พัฒนาของผูบริหารเทศบาลที่ทําใหเปนถนนตัวอยางในอนาคต จะทําอยางไรก็อยูที่การคิดแบบ
ออกมาวาจะทําในรูปแบบใด  นี่คือเหตุผลสวนหนึ่งที่เสนอขอความเห็นชอบตอสภาในการตั้ง
งบประมาณเปนรายการใหม โครงการกอสรางทอระบายน้ําพรอมบอพักน้ําริมทางหลวงชนบท
หมายเลข นม ๑๐๑๕ จึงนําเรียนตอสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานเพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบตอไป

ประธานสภา -ขอบคุณทางนายกเทศมนตรีที่ชี้แจงเหตุผลในการขอโอนงบประมาณรายจาย
มาตั้งจายเปนรายการใหม ทางสมาชิกสภาทานใดจะอภิปรายการโอนงบประมาณตั้งจายเปน
รายการใหมนี้

นายโสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ-ขอเสนอความคิดเห็นในโครงการที่คณะผูบริหารหรือนายกเทศมนตรี
ไดนําเรียนในที่ประชุมสักนิดหนึ่ง ในโครงการที่ ๑-๕ นั้น ก็เคยใหขอคิดกับสภาไววา โครงการ
ใดที่มีงบประมาณเหลือจายและนํามาจัดทําโครงการในคร้ังนี้ถือวาเปนประโยชนมหาศาล แตก็
มีขอคิดในโครงการที่ ๖ คือโครงการแจกผาหมกันหนาวแกผูสูงอายุ ผูพิการ จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ขอใหคิดเปรียบเทียบกรณนี้ําสระหนองนามองในปที่ผานมาไมมีน้ําแตอยูๆก็
มีน้ํามาเขาสระ แลวเร่ืองที่นายกเทศมนตรีแจงเร่ืองภัยหนาวอธิบายโครงการแจกผาหมกัน
หนาวจึงอาจจะเกิดเหตุการณดังเชนกรณีมีน้ําเขาสระหนองนามองก็ได จึงมีความเปนหวงอยู
วาถาหนาวมาในขณะที่นายกเทศมนตรีคิดวาไมหนาวคอื ๘ องศา แลวถาหนาวมาจริงๆและเขา
หลักเกณฑที่ตองจัดหาผาหมกันหนาวใหกับประชาชน แตตัดโครงการนี้ ไปแลวทาน
นายกเทศมนตรีจะหาที่ไหนมาทดแทน ทกุโครงการที่นายกเทศมนตรีไดนําไปจากงบประมาณ
ที่เหลือจากโครงการถือเปนประโยชนอยางมหาศาลวาเงินที่เหลือไมนําไปไหน ก็เปนหวงวาทาน
นายกเทศมนตรีจะทําอยางไรถาอุณหภูมิต่ํากวา ๘ องศาลงมา

นายกเทศมนตรี...



๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๙

นายกเทศมนตรี -งบประมาณเหล านี้ เ ราทํ า เป น โครงการแจกผ าห ม ใหกั บผู สู งอายุ
ทานสท.โสภณฯ เปนหวงวาถาหากหนาวต่ํากวา ๘ องศาขึ้นมาทางนายเทศมนตรีจะทําอยางไร
จะใชงบประมาณจากไหนมาใช ขอเรียนวาหากเกิดเหตุการณนั้นขึ้นมาจริงๆ เทศบาลสามารถ
ใชงบประมาณจากเทศบัญญัติไดในรายจายงบกลาง ของสํานักปลัด ตั้งไว ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ซ่ึงสามารถใชไดตามเหตุการณที่เกิดขึ้นคือภัยภิบัติทางธรรมชาติ เชน ภัยแลง ภัยหนาว น้ําทวม
ไดในทันทีโดยไมตองขออนุมัติตอสภาผูบริหารเทศบาลสามารถใชงบประมาณนี้ไดทันทีภายใน
ยี่สิบสี่ชั่วโมง สวนมากงบกลางเทศบาลจะไมคอยไดใชเนื่องจากไมคอยจะเกิดภัยพิบัติ ขอ
รับประกันกับทาง สท.โสภณฯ ไดเลยวาถึงแมวาโอนไปแลวเพื่อใหโครงการที่ขอตั้งจายเปน
รายการใหมสามารถดําเนินการไดโดยโอนลดจากโครงการที่ไมมีความจําเปนและจําเปนนอย
และไมไดทํา นายกเทศมนตรีก็ไดดูแลววาตอนนี้จะเดือนมีนาคมแลวซ่ึงผานพนชวงฤดูหนาว
มาแลวคาดวาคงไมมีหนาวอีกจึงพิจารณางบประมาณจากโครงการที่คาดวาหมดความจําเปน

ประธานสภา -ขอบคุณทางสมาชิกเขต ๒ ทานโสภณ  จิตติวัฒนพงษพันธ ทานก็เปนหวง
โครงการที่ ๖ เร่ืองแจกผาหมกันหนาว แตผมดูแลววาเดือนกุมภาพันธ มีนาคม ก็ผานพนหนา
หนาวมาแลวแตงบกลางก็เผื่อไว หากเกิดเหตุการณลมพัดบานพังมาหาหลังสิบหลังก็เปนเงิน
ทั้งนั้น เราก็ไมประมาท แตนายกเทศมนตรีก็มีการโอนงบประมาณตัวอื่นจากงบประมาณที่
ไมไดใชมาทดแทน ก็ฝากไววาอยาใชใหหมด มีทานใดจะเสนอขอคิดเห็นการโอนงบประมาณ
ตั้งจายเปนรายการใหมคร้ังนี้อีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติที่ประชุมใหเลขานุการสภานับ
จํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบองคประชุม ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

เลขานุการสภา -นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวปรากฏครบองคประชุม
ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหม

ขอใหยกมือ
-เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)

มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบใหโอนตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟาและถนน หมวดคาที่ดินและส่ิงกอสราง คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค โครงการ
กอสรางทอระบายนํ้าพรอมบอพักนํ้าริมทางหลวงชนบทหมายเลข นม ๑๐๑๕ ปริมาณ
งาน ทอ คสล.ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร พรอมกอสรางบอพักนํ้า คสล.ขนาด
๑.๖๐x๑.๖๐x๑.๘๐ เมตร จํานวน ๑๕ บอ ระยะทางยาวรวม ๒๒๕ เมตร งบประมาณ
๘๒๓,๔๐๐ บาท (สถานที่กอสรางถนนหนองหัวฟาน-หญาคา หมู ๕ ตําบลหนองหัวฟาน)

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๕.๓ การโอนงบประมาณเพิ่มเติม
๕.๓.๑ โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย งานกิจการประปา

หมวด  คาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณคงเหลือ ๔๐,๓๙๖ บาท ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้
๘๔,๐๐๐ บาท

โอนลดจากงบประมาณที่ไมมีความจําเปนตองใช ดังนี้
๑.โครงการขยายทอ...



๑๐

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๐

๑. โครงการขยายทอเมนประปาซอยเทศบาล ๑(ชุมชนดอนตําแยรวมใจ)
งบประมาณ ๓๒,๐๐๐ บาท

๒. โครงการขยายเขตทอเมนประปาถนนเทศบาล ๓ (ชุมชนหนองหัวฟาน
พัฒนากาวหนา) งบประมาณ ๕๒,๐๐๐ บาท

ประธานสภา -ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบชี้แจงตอที่ประชุม
นายกเทศมนตรี -เหตุผลความจําเปนในการขอโอนงบประมาณเพิ่มเติมคร้ังนี้สืบเนื่องมาจากใน

คร้ังที่พิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ผูบริหารได
พิจารณาเสนอโครงการขยายทอเมนประปาซอยเทศบาล ๑ เพื่อบรรจุเขาในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายเนื่องจากไดรับฟงคํารองขอมาจากประชาชนผูใชน้ําประปาวาน้ําประปา
ไหลคอยเนื่องจากอยูปลายสาย ซ่ึงสาเหตุมาจากทอเมนประปาที่เรามีกันมาแตเดิมนั้นมีขนาด
เล็ก จึงพิจารณาวาเห็นควรขยายทอเมนประปาซอยเทศบาล๑ใหมใหใหญกวาเดิม จึงไดตั้ง
งบประมาณไวในเทศบัญญัติฯป ๒๕๕๙ แตปรากฏวาเมื่อชวงตนปงบประมาณ ๒๕๕๙ ซ่ึงเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดประกาศใชแลว เทศบาล
ตําบลหนองหัวฟานไดรับอนุมัติงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจซ่ึงหัวหนามนตชัย
วงศสันติราษฎร ไดสงเร่ืองเสนอขออนุมัติไวนานแลวและไดรับอนุมัติงบประมาณเมื่อชวงตน
ปงบประมาณ จึงถือเปนโชคดีของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานที่จะมีงบประมาณในการกอสราง
ระบบประปาโดยไมตองใชงบประมาณของเทศบาลแมแตบาทเดียว

เทศบาลตําบลหนองหัวฟาน ไดรับอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ในการกอสรางระบบประปาจํานวน ๒ โครงการ
คือ ๑.โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญมาก ที่หมู ๕ บานหนองหัวฟาน งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๔,๘๒๔,๖๐๐ บาท และ ๒.โครงการกอสรางระบบประปาขนาดใหญ ที่หมู ๓
บานดอนทะยิง ซ่ึงในโครงการมีการวางทอเมนดวย ดังนั้น งบประมาณที่เทศบาลตั้งไวในเทศ
บัญญัติทั้งสองโครงการที่ทางเทศบาลเสนอตอที่ประชุมจึงไมมีความจําเปนตองใช ซ่ึงเปนการ
ซํ้าซอนกับโครงการที่ไดรับอนุมัติ  ทางกองประปาจึงเสนอขออนุมัติโอนงบประมาณจาก
งบประมาณที่ไมมีความจําเปนตองใชไปเพิ่มเติมในงบประมาณที่มีความจําเปนตองใชและคาด
วางบประมาณที่ตั้งไวจะไมเพียงพอตอการตั้งจาย คือ โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการ
พาณิชย งานกิจการประปา หมวดคาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณคงเหลือ
๔๐,๓๙๖ บาท ขอโอนเพิ่มคร้ังนี้ ๘๔,๐๐๐ บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการ
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๔๑แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒และ๓)พ.ศ.๒๕๔๓ขอ๒๗ จึงนําเรียนตอท่ีประชุมสภาเพ่ือพิจารณา

ประธานสภา -มีทานใดจะเสนอขอคิดเห็นการโอนงบประมาณตั้งจายเปนรายการใหมคร้ังนี้
อีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติที่ประชุมใหเลขานุการสภานับจํานวนสมาชิกสภาเทศบาลในที่
ประชุมปรากฏวาครบองคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ขอ ๗๖

เลขานุการสภา -นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวปรากฏครบองคประชุม
ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหโอนงบประมาณรายจายเพิ่มเติม แผนงาน

การพาณิชย งานกิจการประปา หมวด คาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณ๘๔,๐๐๐บาท  ขอใหยกมือ
-เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)

มติที่ประชุม -มีมติ เห็นชอบให โอนงบประมาณเพิ่มเติม แผนงานการพาณิชย
งานกิจการประปา หมวด  คาวัสดุ ประเภทวัสดุกอสราง งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท

-เห็นชอบ...



๑๑

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๑

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)
๕.๔ การขอแกไขเปล่ียนแปลงคําชี้แจง
๕.๔.๑ แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายสํานักปลัด หมวด

ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑสํานักงาน จากเดิม โซฟา เพื่อจายเปนคาโซฟา
รับแขก จํานวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปล่ียนแปลงเปน โซฟา
เพื่อจายเปนคาโซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด แยกเปน

(๑) ชุดโซฟารับแขกไมหุมหลัง จํานวน ๓ ชิ้น + โตะกลาง
งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท

(๒) ชุดโซฟาหนัง จํานวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

ประธานสภา -ใหทางผูบริหารชี้แจงเหตุผลความจําเปนในการขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายคร้ังนี้

นายกเทศมนตรี -เหตุผลความจําเปนในการขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงสืบเนื่องจากเทศบาล
มีโครงการที่จะปรับปรุงหองประชุมเทศบาลคือหองที่เราใชประชุมสภานี่แหละครับ โดยจะทํา
การยกพื้นดานหนาขึ้นเปนเวทีสูงจากพื้นเดิมและติดตั้งลําโพงรอบหอง ซ่ึงไดมอบหมายใหทาง
กองชางประสานกับทางสํานักปลัดเทศบาลในการออกแบบวาจะวางแบบแปลนการปรับปรุง
หองอยางไร และนี่คือสาเหตุที่ตองขอเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณคร้ังนี้ ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดตั้งงบประมาณไวในสํานัก
ปลัดเทศบาลเพื่อจัดซ้ือโซฟา จํานวน ๒ ชุด งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท แตไมมีคําอธิบาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะของโซฟาที่จะใช เมื่อเทศบาลจะทําการปรับปรุงหองประชุมจึงมีความ
จําเปนที่จะตองจัดหาชุดโซฟาเพื่อรับรองวิทยากร หรือรับรองแขกไวประจําในหองประชุมซ่ึง
ลักษณะการใชงานและรูปลักษณะของโซฟา ราคา จะแตกตางกันออกไป จึงจําเปนตองจัดทํา
คําชี้แจงใหมแตงบประมาณใชเทาเดิม ดังนี้

ขอแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายสํานักปลัด หมวดครุภัณฑ
ที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑสํานักงาน จากเดิม โซฟา เพื่อจายเปนคาโซฟารับแขก
จํานวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปล่ียนแปลงเปน โซฟา เพื่อจายเปนคา
โซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด แยกเปน

(๑) ชุดโซฟารับแขกไมหุมหลัง จํานวน ๓ ชิ้น+โตะกลางงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ชุดโซฟาหนัง จํานวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอดุหนุนทั่วไป)
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๑ แกไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ ขอ ๒๙ จึงนําเรียนตอที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณา
ประธานสภา -มีทานใดจะเสนอขอคิดเห็นการขออนุมัติแก ไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง

งบประมาณรายจายนี้อีกหรือไม... หากไมมีจะขอมติที่ประชุมใหเลขานุการสภานับจํานวน
สมาชิกสภาเทศบาลในที่ประชุมปรากฏวาครบองคประชุม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ขอ๗๖

เลขานุการสภา...



๑๒

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๒

เลขานุการสภา -นับจํานวนสมาชิกในที่ประชุมแลวปรากฏครบองคประชุม
ประธานสภา -สมาชิกสภาเทศบาลทานใดเห็นชอบใหแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณ

รายจายสํานักปลัด หมวดครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง คาครุภัณฑสํานักงาน จากเดิม โซฟา
เพื่อจายเปนคาโซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปล่ียนแปลง
เปน โซฟา เพื่อจายเปนคาโซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด แยกเปน

(๑) ชุดโซฟารับแขกไมหุมหลัง จํานวน ๓ ชิ้น+โตะกลางงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
(๒) ชุดโซฟาหนัง จํานวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณตั้งจายทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
ขอใหยกมือ

-เห็นชอบ ๑๐ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง)
มติที่ประชุม -มีมติเห็นชอบให แกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายสํานักปลัด

หมวดครุภัณฑที่ดินและส่ิงกอสราง คาครุภัณฑสํานักงาน จากเดิม โซฟา เพื่อจายเปนคา
โซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด งบประมาณตั้งไว ๕๐,๐๐๐ บาท ขอเปล่ียนแปลงเปน  โซฟา
เพื่อจายเปนคาโซฟารับแขก จํานวน ๒ ชุด แยกเปน

(๑)ชุดโซฟารับแขกไมหุมหลัง จํานวน๓ชิ้น+ โตะกลาง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐บาท
(๒) ชุดโซฟาหนัง จํานวน ๓ ชิ้น งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท

รวมงบประมาณตั้งจายทั้งส้ิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ตั้งจายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)
-เห็นชอบ ๑๐ เสียง
-ไมเห็นชอบ ๐ เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
๖.๑ การออกประชาคมจัดทําแผน ตามโครงการเทศบาลออกพบประชาชน

อบรมใหความรู ประจําป ๒๕๕๙
นายกเทศมนตรี -การออกประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลในปนี้ทางเทศบาลกําหนด

ออกเร็วเนื่องจากวามีหนังสือสั่งการมาวาแผนพัฒนาเทศบาลสามป (๒๕๖๐-๒๕๖๒) ตอง
ประกาศใชใหทันภายในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จึงมีความจําเปนตองออกจัดทําประชาคมเร็ว
เพื่อใหมีเวลาในการรวบรวมแผนและจัดทําแผนใหรอบคอบและพิจารณาอยางทั่วถึง จึงขอแจง
กําหนดการออกประชาคม โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ถึงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต
เวลา ๑๗.๐๐ น. เปนตนไป  ดังนี้

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนากาวหนาและชุมชน
กลางบานสามัคคี  ณ  บริเวณลานหนาบาน นางสุทิน  ไกรอ่ํา
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนตําแยรวมใจ ณ บริเวณลานหนาบาน นางสติม  เกียรติฉลอง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนทะยิงและชุมชนหนองน้ําร่ัวรุงเรือง
ณ ศาลากลางบานดอนทะยิง

วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ชุมชนหินตั้งพัฒนาและชุมชนหัวหนองรวมใจ
ณ บริเวณลานขางบานนายชัชวาลย  วิทยาบํารุง

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ ชุมชนดอนมวงสามัคคี  ณ  บริเวณลานหนาบาน
นางแพง  กึ่งสําโรง

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ชุมชนตลุงหวา  ณ  บริเวณ ศาลากลางบานตลุงหวา
วันที่ ๒ มีนาคม...



๑๓

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๓

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ชุมชนเมืองนาทตะวันออก   ชุมชนเมืองนาทตะวันตก
และชุมชนบานนอยสามัคคี วัดบานเมืองนาท

จึงขอเชิญทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานทุกทานรวมในการ
รับทราบปญหาความตองการของพี่นองประชาชนชาวเทศบาลตําบลหนองหัวฟานตาม
กําหนดการที่แจงโดยพรอมเพรียงกัน

ประธานสภา -ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานไดสละเวลาในการรวมรับฟงปญหาจาก
ประชาชนเพื่อนํามาแกไขปญหา

ที่ประชุม -รับทราบ
๖.๒ การจัดงานวันทองถิ่นไทย วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

นายกเทศมนตรี -การจัดงานวันทองถิ่น ปะจําป ๒๕๕๙ เทศบาลตําบลโนนเมืองจะเปนเจาภาพ
จัดงาน สําหรับรายละเอียดการจัดงาน กําหนดการจัดงาน ทางเทศบาลตําบลโนนเมืองจะเปนผู
แจง แตก็คงจะเหมือนดังเชนทุกป คือในชวงเชาจะมีกิจกรรมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว โดยเร่ิมตั้งแตเวลา ๐๗.๐๐ น. เปนตนไปและก็
แขงขันกีฬาตอในชวงสายและในภาคกลางคืนจะมีการสังสรรค รายละเอียดที่ชัดเจนจะแจงให
ทานทราบอีกคร้ังหนึ่ง

ที่ประชุม -รับทราบ
๖.๓ การจัดทําโครงการ เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ

นายกเทศมนตรี -ดวยทางผูบริหารเทศบาลไดดําเนินการโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ
ขึ้น ดวยการจําลองรูปแบบการบริหารของเทศบาลลงสูชุมชน คือ ในชุมชนจะมีสมาชิกสภา
และมีผูบริหาร คือ นายกเทศมนตรี ในการดําเนินการตามโครงการดังกลาวนี้ผูบริหารไดมีมติ
คัดเลือกใหชุมชนหนองหัวฟานพัฒนากาวหนา เปนชุมชนนํารองในการขับเคลื่อนโครงการ ซ่ึง
ในการดําเนินการตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญทางทีมผูบริหารจะเปนผูมอบทุนใน
การดําเนินการใหกับชุมชนในอัตราเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อใชในการบริหารภายในชุมชน
และโครงการที่จะดําเนินการในโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ มีจํานวน ๔ โครงการ
และทางเทศบาลไดแตงตั้งคณะทํางานเรียบรอยแลว ในคณะทํางานจะประกอบดวย ผูบริหาร
เทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจางเทศบาล ดังนี้

๑. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  มีทานวิโรจน -
วงศวราวรรณ  รองนายกเทศมนตรี เปนหัวหนาคณะทํางาน

๒. โครงการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดลอมชุมชน มีทานประคอง -
เง่ือนกลาง  รองนายกเทศมนตรี เปนหัวหนาคณะทํางาน

๓. โครงการคัดแยกขยะและกําจัดสิ่ งปฏิกูล มีนายกมล  ตั้ ง ธีรโรจน
ผูอํานวยการกองชาง เปนหัวหนาคณะทํางาน

๔ . โครงการจั ดทํ าบัญชี ค รั ว เ รือนของชุ มชน  มีนายนิ รุ ธ   งอสอน
รองปลัดเทศบาล เปนหัวหนาคณะทํางาน

ที่ประชุม -รับทราบ
๖.๔ การดําเนินการถนนตัวอยางของเทศบาล

นายกเทศมนตรี -ตามที่ไดแจงกับที่ประชุมไปแลววาผูบริหารมีโครงการที่จะจัดทําถนนตัวอยาง
ขึ้นโดยถนนที่จะดําเนินการเปนถนนตัวอยางเสนทางแรก คือ ถนนสายขามสะแกแสง-คง
โดยเร่ิมจากทางทิศตะวันออกถึงทางทิศตะวันตก  ในตอนนี้จะเห็นไดวาบริเวณริมถนนทางเขา

เทศบาลทั้งสอง...



๑๔

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๔

เทศบาลทั้งสองดานคือดานทิศตะวันออกและทางดานทิศตะวันตก มีการดําเนินการตอเนื่องมา
โดยการดูแลรักษาความสะอาดและการจัดตกแตงริมทางใหเปนสวนดอกไมสวยงาม ก็จะเหลือ
เพียงบริเวณภายในเขตชุมชนเราซ่ึงอยูสองขางทาง  ตามโครงการถนนตัวอยางนี้ก็จะ
ดําเนินการขอคืนทางเทา โดยการพูดคุยกับบานเรือนรานคาที่วางกระถางตนไม หรือวางสิ่งของ
บนทางเทาขอใหยกเขาไปในบริเวณบานของตนเองเพื่อใหทางเทาสองขางทางเปนทางเดิน
สําหรับประชาชนทั่วไป และมองดูสวยงาม ในโอกาสตอไปอาจตองปรับปรุงทางเทาใหมองดู
สวยงามดวยการทาสี และสิ่งที่สําคัญที่สุดในการดําเนินการถนนตัวอยางนี้คือนายกเทศมนตรี
ไดสั่งการใหเจาหนาที่ผูมีหนาที่ในการเก็บขนขยะหามใหวางถังขยะบนทางเทา ซ่ึงจะทําให
มองดูสวยงามเปนระเบียบและที่สําคัญประชาชนมีความปลอดภัยในการใชทางรวมกัน จะเห็น
ไดวาเมื่อกอนนั้นมีการวางสิ่งของหรือแมแตถังขยะไวบนทางเทาเมื่อประชาชนใชทางเทาไมไดก็
มีความจําเปนตองลงไปเดินบนถนนซ่ึงเปนอันตรายอยางมากเนื่องจากเทศบาลตําบลหนองหัว
ฟานเปนเขตชุมชนมีรถสัญจรไปมาตลอดเวลา

ถนนเสนทางเขาชุมชนดอนทะยิง จะเห็นวาเปนถนนที่กวางมาก ถนนเสนนี้ก็
เปนหนึ่งในเปาหมายของถนนตัวอยาง จะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนโดยการปลูกตนไมสอง
ขางทางปลูกตนไมที่สวยงาม ปรับพื้นที่ใหเสมอเพื่อความสวยงามปลูกดอกไมเปนสวนหยอมก็
จะดูสวยงามหลังจากทุกอยางเรียบรอย เปนถนนตัวอยางระยะที่สอง

ระยะที่สามคือบริเวณสามแยกตลาดนอยมาสํานักงานเทศบาลเราหลังจากวาง
ทอและทางเทาเรียบรอยแลว โครงการถนนตัวอยางจะเร่ิมหลังจากประชาคมเสร็จแลว ตองขอ
ความรวมมือกับทางสมาชิกสภาเราชวยกันทําชวยกันคิด ทานอยูกับประชาชนตลอดทั้งวัน จะ
ฟงจากทานในการคิดวาจะทําอยางไร ตองการอะไร และเราจะทําถนนตัวอยางนี้ในงบประมาณ
ที่นอยที่สุด เพราะถาเราไดรับความรวมมือจากประชาชนเราแทบจะไมตองใชงบประมาณเลย
เพราะประชาชนทุกคนเมื่อมีสิ่งที่สวยงามอยูหนาบานแลวผมเชื่อไดเลยวาประชาชนทุกคนยอม
ที่จะดูแลรักษาใหสวยงามตลอดไป ซ่ึงเราอาจจะไมตองรดน้ําเองดวยซํ้าไปในเมื่อเรานําสวน
ดอกไมอยูหนาบานใครเจาของบานก็ยอมที่จะอาสาดูแลรดน้ําใหก็เปนไปได

นายวิโรจน วงศวราวรรณ -เกี่ยวกับโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญผมเองรับหนาที่โครงการ
ยอยในสี่โครงการคือ โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ ปกติแลวสี่โครงการยอย
อยูในหลักเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด แตเพื่อมาแยกยอยใหเปนโครงการเล็กที่ละเอียดเพิ่มขึ้น
เพื่อมอบหมายใหผูรับผิดชอบ เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเราเร่ิมตนมาพอสมควรเร่ิมมาตั้งแตวันที่ผม
รับหนาที่ตั้งแตวันที่ ๑๘ กพ. ๕๘ ไดนําสมาชิกเกษตรกรเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน ๒๑ ทาน
เดินทางไปศึกษาดูงานที่อําเภอชุมพวง ซ่ึงเกี่ยวกับไรนาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหมของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซ่ึงทรงแนะนําใหประชาชนมีอยูมีกิน การศึกษาดูงาน ผลมี
ปรากฏอยูบางแตยังไมชัดเจนและจุดที่จะพอศึกษาดูงานไดมีสี่จุดดวยกัน จุดแรกคือของผมเอง
ผมจะพยายามทําจุดนี้ซ่ึงอยูที่หนาที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองหัวฟานใหเปนแหลง
ศึกษาดูงานใหได ผมคิดไวในใจอยางมั่นคงและขณะนี้ก็มีพอประมาณที่จะพอใหพี่นอง
ประชาชนไปศึกษาดูงานไดบางเปนบางจุด ผมมีความคิดวากอนที่จะสอนคนอื่นตองสอน
ตัวเองเสียกอนทําตัวเองใหดีซะกอนทําตัวเองเปนตัวอยางได คลายๆกับวาสรางบารมีตัวเองซะ
กอน วาเราจะสอนคนอื่นไดมั้ย ผมเองเปนลูกชาวนาแตวายังไมเคยทํานาแตพอเกษียณแลวก็
เลยอยากลองทําดูเพราะกอนที่จะเปนวิทยากรไดนั้นเราตองทํากอนจะสั่งสอนคนอื่นไดตัวเอง
ตองทํา ฉะนั้นจึงอุตสาหบากบั่นใชเวลาวางในการบริหารเวลาตรงนี้ใหดีที่สุด ทุกวันนี้บริหาร

เวลาหลายสิ่ง...
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เวลาหลายสิ่งหลายอยางทีเดียว จุดแรกก็คือจุดที่มานั่งบริหารในสวนของสํานักงาน เปนที่
ปรึกษาหารือใหกับนายกเทศมนตรี จุดที่สองคือจะทําสวนตัวเองใหเปนตัวอยางใหเปน
แบบอยางและเปนที่ศึกษาดูงานเปนบางสิ่งบางอยางใหได ตอนนี้ก็ไดประมาณเจ็ดสิบ
เปอรเซ็นตแลว ในชวงนี้ที่บริหารชวงเชาและเย็นก็เพราะอยากจะสรางตรงนั้นใหเปนแบบอยาง
ของพี่นองประชาชนดึงจุดสนใจใหพี่นองมีความสนใจมีความตระหนักวา ทานผอ.วิโรจนทานมี
บํานาญดวยทานก็ยังทํานาอีก จุดประสงคคืออยากทําใหพี่นองประชาชนไดเห็นไดตระหนัก แต
ตอนนี้พี่นองประชาชนไดมีทัศนคติที่ดีกับการทํานาของผมแลว เมื่อกอนผมปลูกผักหวานคนก็
บอกวาของปามาปลูกที่บานทําไมจะปลูกขึ้น แตผมก็ปลูกขึ้น อันนี้คือความบากบั่นและ
อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรมันเปนคุณธรรมอีกประการหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของ
เราที่ใหไวคือคุณธรรม ความขยันหมั่นเพียร ความตั้งอกตั้งใจ จุดตรงนี้เปนแบบอยางใหพี่นอง
ประชาชนเอาแบบอยางได เพราะฉะนั้นจะทําตรงนี้ใหดีที่สุด  และเมื่อสําเร็จแลวก็จะเชิญพี่
นองเกษตรกรของเราทั้งรุนที่หนึง่และรุนที่สองประมาณสี่สิบคนไปสัมมนาสักคร้ังที่สวนผม เพื่อ
อยากใหพี่นองประชาชนไดมองเห็นภาพตรงนั้นใหชัดเจน บางคนไมกลาเขาไปพี่นองใหเกียรติ
ผมมาก และอยูตรงนั้นเคร่ืองมือจอบ เสียม ไมเคยหาย ร้ัวดานหลังไมมีแตไมเคยหาย นั่นคือ
คุณธรรมประจําใจของพี่นองประชาชนทั้งหลายนี่คือเศรษฐกิจพอเพียง

-ในฐานะที่ผมรับผิดชอบชุมชนตนแบบคือชุมชนหนองหัวฟานพัฒนากาวหนา
นั้น จุดแรกที่ไปดูงานมาเมื่อวันที่ ๖ กพ. ๕๙ ไดนํานักพัฒนาชุมชนของเทศบาลเราไปดูงานที่
บุงตาหลัว เปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงเปนที่นาสนใจทีเดียว มีฐานเรียนรูทั้งหมดสิบสี่
ฐานดวยกัน เร่ิมตั้งแตทางวิชาการ ดีกวาไปดูที่ตางจังหวัดอีก ความเปนอยูดั้งเดิม ตรงนั้นเปน
การสรางความตระหนักใหกับประชาชนใหเกษตรกรไปดูแลวมีความคิดพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวไดทําเปนตนแบบที่ดีเรานาจะทําบาง เปนการสรางความตระหนักใหเกษตรกร อันที่
สองคือศิลปาชีพของพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ จุดที่สามเปนบานเล็ก ๆ มีบริเวณแคบๆ
ดูวาเราจะปลูกมะนาวตรงไหน ปลูกผักตรงไหน เลี้ยงสัตวตรงไหน คลายกับบานของเราที่มี
บริเวณแคบๆ มีทุกอยาง ผักสวนครัว ซ้ือตลาดนอยที่สุด จุดที่สามคือการเลี้ยงไกโคราช
ในโอกาสตอไปคงจะพาเกษตรกรไปดูจุดนี้แหละไมไปตางหวัด ดีดวย ใกลดวย ทหารที่
รับผิดชอบบอกวามีแตคนตางจังหวัดมาดูงาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง และอีกจุดคือการ
ปลูกขาว เลี้ยงกบ การทําปุยชีวภาพ หลักสูตรมีหนึ่งวัน สองวัน มีใหเลือกมากมายสะดวกดีดวย
มีอาคารที่พักให จุดที่สําคัญอีกจุดคือการทําครบวงจรคือการนําผลผลิตที่ไดมาจําหนายการ
เพราะเห็ด การปลูกมะนาว พลังงานแสงอาทิตยก็มี

-อีกตัวหนึ่งที่ทางเทศบาลเราไปดูคือที่ มทส.เปนเกษตรอินทรียทั้งหมด จุดนี้ก็
เปนจุดที่นาไปศึกษาดูงานอีกที่หนึ่ง และอีกจุดหนึ่งคือดูงานที่ชุมพวง เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดทําของกลุมเกษตรกรของเรา สําหรับงานเศรษฐกิจพอเพียงสิ่งแรกที่คิดจะทําในชุมชนของ
เราคิดวาจะทําปุยหมักเปนอันดับแรกเพื่อลดตนทุน จุดที่สองคือใชโรงเพาะชําเพาะพันธุตนไม
เอง เชน เห็นคุณสมพร ซํากลาง นาจะเปนตัวอยางในการทําเศรษฐกิจพอเพียงมานานแลว
ในการเพาะพันธุพริก จะสอบถามความตองการของพี่นองประชาชนวาตองการปลูกอะไรจะได
เปนแนวทางในการเพาะพันธุเพื่อแจกจายใหพี่นองเราตอไป

ประธานสภา -มีทานใดจะแจงใหสมาชิกรับทราบอีกหรือไมครับ
นายกเทศมนตรี -งานศาลตาปูโครงการศาลตาปูของเราในปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดหนอย

งานศาลตาปูจะมีขึ้นในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ กําหนดการ เวลาเที่ยงพรอมกันที่ศาลตาปู
ตลาดนอย...
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ตลาดนอย บายโมงจะเร่ิมพิธีรําบวงสรวงปนี้จัดพิธีรําบวงสรวงโดยใชชุมชนๆละสี่คนเปน
เบื้องตน พรอมดวยพนักงานเราหรือสท.จะรําดวยก็ไปสมทบเลย รวมๆแลวนาจะเกินรอยชุดที่
จะใสรําจะเปนเสื้อสีขาวนุงจูงกระเบน การรํามีการซอมสองวันเจาหนาที่ของเราเปนผูฝกสอน
เมื่อรําบวงสรวงเสร็จก็จะเปนการทรงพอเฒาใหญเวลาบายสามโมงก็จะเปนการเลนเพลงโคราช
พื้นบานสามชั่วโมง ตั้งแตหนึ่งทุมเปนตนไปจะมีการแขงขันชกมวยไทยที่บริเวณดานหนา
สํานักงานเทศบาลเราก็ถือโอกาสเชิญพวกเราทุกคนรวมงานศาลตาปูในคร้ังนี้

ประธานสภา -ขอบคุณทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี ที่แจงรายงานการ
ปฏิบัติใหทราบ และขอบคุณทานรองนายกเทศมนตรีที่ไดชี้แจงโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของ
เทศบาลใหทางสมาชิกสภาเทศบาลไดทราบ

นายกเทศมนตรี -เร่ืองสนามกีฬา ตามนโยบายใหมจะขอทําเปนสวนสาธารณะแตการใช
ประโยชนก็ยังเปนการใชประโยชนดานการกีฬาอยู เชนเดิมเพียงแตแบงสวนหนึ่งเปน
สวนสาธารณะ กองทุนเงินลานหมู ๕ จะขอทําเปนสถานที่เก็บผลิตทางการเกษตรซ่ึงเขาได
งบประมาณมาหาแสน ซ่ึงทางเทศบาลไดวางแบบแปลนไวแลววาเราจะทําอะไรตรงไหน
เขียนแบบไวแลว ถามีโอกาสในอนาคตจะสรางลานยาโม

ประธานสภา -ก็เห็นดวยกับทานนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาทานใดมีเร่ืองจะเสนอในที่
ประชุมอีกหรือไม ขอเชิญครับ

นายแดง ศรีนอก -มีประชาชนแจงผานมายังผมวามีความเดือดรอนเร่ืองรองน้ําซอยอุดมทรัพย
ชุมชนดอนทะยิง มีการทวมขังไดรับความเดือดรอน เวลาฝนตกจะมีน้ําทวมขังเด็กนักเรียน
เดินทางไปโรงเรียนไดรับความเดือดรอนและเคยเกิดอุบัติเหตุเด็กนักเรียนลื่นลม จึงขอใหทาง
เทศบาลเขาไปแกไขปญหาความเดือดรอนใหเปนการดวน

นายกเทศมนตรี -มอบกองชางใหไปทําการสํารวจเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนใหประชาชน
ตรวจดูวาจะตองแกไขอยางไรแลวรายงานเสนอนายกเทศมนตรีเพื่อพิจารณา

โสภณ จิตติวัฒนพงษพันธ -ขอติดตามเร่ืองถนนลาดยางที่ทาง รพช.เขามาจัดทําขอตกลงกับทาง
ประชาชนไวนานแลว ขอเรียนถามวาเมื่อไหรจะมีการกอสราง

-ขอเสนอที่ประชุมใหจัดทําปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับเบอรโทรติดตอของ
หัวหนาสวนราชการทุกสวน เนื่องจากเมื่อเกิดปญหาจะติดตอไดลําบาก ไมวาจะโทรแจงเร่ือง
น้ําประปาแตก ไฟดับ หรือปญหาตาง ๆ ขอเปนปายที่คงทนถาวร

-เร่ืองเสียงตามสายทางบานเมืองนาทยังไมทั่วถึงบานวัดยังไมไดยินขอเพิ่มจุด
ติดตั้งลําโพง การที่ประชาชนไดรับฟงเสียงตามสายจากเทศบาลถือเปนประโยชนอยางยิ่ง

-เสนอเร่ืองการจัดหองประชุมสภาขององคการบริหารสวนตําบลเมืองนาท
จะจัดยกระดับดานหนาของประธานสภา นายกเทศมนตรี ซ่ึงผมมีโอกาสไดเขารวมประชุม การ
จัดหองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลเมืองนาทจะจัดในลักษณะเปนวงรี องคการบริหาร
สวนตําบลหนองหัวฟานก็วงรี เขาบอกวาการประชุมหันหนาเขาหากันความเจริญรุงเรืองก็จะ
เกิดขึ้นไดตองหันหนาเขาหากัน แตของเรานี่หันหนาและหันหลังชนกันก็มี ตรงนี้ถาเปนไปไดจะ
ขอยกระดับของทานผูบริหารขึ้นสูระดับบนของทานประธาน แตผมจะมีตัวอยางเวลาผมไป
ประชุมที่ไหนไปเห็นมา แมแตที่ประชุมสภาใหญก็จะมีประธานสภาและนายกเทศมนตรีอยู
ดานบนแบบวงรีสมาชิกสภาจะอยูดานลางก็ไมเปนไรแตอยากใหเปนแบบวงรี การประชุมวงรี
จะดีตรงที่ใครมาไมมาก็จะรู แตอันนี้เวลาจะยกมือก็จะเหมือนกับยังอยูยอนหลังยังเปนนักเรียน
เสนอขอใหจัดทําดานหนาหองประชุม

เลขานุการสภา...



๑๗

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๗

เลขานุการสภา -ในฐานะที่ผมเปนผูรับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการจัดเตรียมการประชุม
ซ่ึงรวมถึงการจัดหองประชุมดวย ขอเรียนชี้แจงที่ประชุมดังนี้ ในเร่ืองระเบียบการประชุม
ในหองประชุมที่ผานมาสถานที่ประชุมเราคับแคบ การที่สมาชิกสภาจะตองลุกขึ้นอภิปรายก็จะ
ไมสะดวก แตเมื่อมีหองประชุมที่พรอมแลวจึงตองใหถูกตองตามระเบียบแบบแผน
ทานปลัดอําเภออาวุโสคนเดิมเคยใหขอคิดไว เชน การถามมติอยาถามคําวารับรองใหใชคําวา
ขอมติ ตองพูดวามติที่ประชุม   สวนเร่ืองสถานที่การจัดประชุมสภานี้ขอเรียนวาจัดถูกตองแลว
นะครับในสภาพพื้นที่อยางนี้ ตามที่ทานนายกเทศมนตรีไดแจงไววาจะมีการปรับปรุงหอง
ประชุมสภาดานหนาจะยกเสต็ปขึ้นมาแตจะเปนของทานประธานสภา การจัดนั่งอยางนี้ถูกแลว
ถาแบบสภาใหญนั้นสถานที่เราคงไมพรอมเพราะตองใชพื้นที่มากโคงเปนวงรีจริงครับแตจะเปน
ชั้นๆเหมือนโรงหนัง แตถานั่งแบบนี้เปนการนั่งประชุมสภาแบบแทจริง การประชุมมีหลายแบบ
ถานั่งวงกลมหรือโตะกลมเปนการระดมสมองครับ เชน ประชุมหารือขอความรวมมือเรียกวา
ระดมสมองแตสวนใหญจะไมจัดเปนวงกลมหรอกครับจะเปนวงรี  แตในการประชุมของเรา
ไมใชเปนการประชุมระดมสมองแตเปนการประชุมเพื่อหามติ ผูบริหารตองนั่งอยางนี้ สวนการ
ประชุมมีตั้งสามหรือสี่แบบ การจัดที่ประชุมแบบสภา อบต.นั้นไมถูกตองครับ ลักษณะการจัด
โตะประชุมแบบนี้ผมขอเรียนวาจัดถูกตองแลวไมอายใครครับ

นายกเทศมนตรี -เร่ืองถนนลาดยางไดแจงผูสูงอายุเมื่อวันที่ไปจายเงินเบี้ยยังชีพแลวนะครับเร่ือง
นี้ไดใหทางชางไปประสานกับ รพช.แลวตั้งแตเร่ืองไฟฟาสองสวางตั้งแตสามแยกตลาดนอยเขา
รับรองวาไดรอยเปอรเซ็นตไมตองใชงบประมาณของเทศบาลทําเมื่อทําเสร็จแลวจะยกใหทาง
เทศบาลดูแล

สวนเร่ืองถนนลาดยางที่ทําประชาคมไวกับประชาชนนั้นไดมั้ยเขาบอกวาได
ปงบประมาณ ๒๕๕๙ แตจะเดือนไหนเราไมสามารถทราบได เพราะปงบประมาณ ๒๕๕๙
เร่ิมตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๙ เปนงบประมาณของทางหลวงชนบท
เขานายกเทศมนตรีติดตามใหตลอด เร่ืองที่สองเบอรโทรศัพทติดตอมอบสํานักปลัดจัดทําปาย
เบอรโทรศัพทแบบถาวรไปใหทางชุมชนเมืองนาทรวมถึงทุกชมชนในเขตเทศบาลตําบลหนอง
หัวฟานดวย เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน

เร่ืองเสียงตามสายทางเทศบาลไดสํารวจไวแลวและในบริเวณบานวัดก็เปนจุด
หนึ่งในเปาหมายของการเพิ่มจุดติดตั้งลําโพงเสียงตามสาย และที่สํานักงานเรานี้อีกหนึ่งจุด
กลางบานอีกหนึ่งจุด อีกประมาณสามจุดเปนอยางนอย แตตองใชงบประมาณตองตรวจสอบ
ดูกอนวาในแผนในเทศบัญญัติมีหรือไม

การจัดหองประชุมตรงนี้เรามีในเทศบัญญัติแลวซ่ึงไดมอบหมายใหทางกองชาง
และทางสํานักปลัดเทศบาลประสานกันวาจะเปลี่ยนแปลงในรูปแบบไหน การจัดรูปแบบการ
ประชุมของเรานี้เปนไปตามสภาหองประชุมแตการจัดประชุมของเรานั้นถูกตองแลว การที่
องคการบริหารสวนตําบลอื่นที่ไมจัดหองประชุมแบบของเรานั้น เหตุผลคือเขาจัดอยางเราไมได
เพราะสถานที่หองประชุมเขาคับแคบ แตของเราถาจะจัดแบบหองประชุมแบบถาวรนั้นไดครับ
แตเราจะไมสามารถใชหองประชุมนี้ในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ไดอีกเลย เปนที่ทราบกันดีวาเวลา
เทศบาลจัดกิจกรรมฝกอบรมหรือประชุมตาง ๆ ก็จะจัดหองประชุมไปตามลักษณะของ
กิจกรรมที่ทํา จัดแบบถาวรคงไมได การประชุมสภาจะใหนายกเทศมนตรีไปนั่งเคียง
ประธานสภาไมได เพราะวานายกเทศมนตรีเปนเพียงผูเขารวมประชุม ผูบริหาร หัวหนาสวน
ราชการที่นั่งเปนแถวยาวอยูนี่คือผูเขารวมประชุม ไมไดเปนสภา ที่นายกเทศมนตรีมานั่งตรงนี้

เพื่อใหประธานสภา...



๑๘

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๘

เพื่อใหประธานสภาหรือสมาชิกสภาตองการถามเร่ืองอะไร ถาตอบไดผมตอบแตถาตอบไมได
ผมมอบใหหัวหนาสวนราชการตอบ และหัวหนาสวนราชการที่นั่งอยูนี่ถึงแมในบางเร่ืองที่ตอบ
สภาไปจะไมใชเร่ืองของตนเองแตตองนั่งอยูรอ เพราะเราไมทราบวาทางสภาจะสอบถามเร่ือง
อะไร เมื่อไร แตเมื่อถามเร่ืองเกี่ยวกับสวนราชการไหนก็ตองตอบในทันที ตองนั่งรอชี้แจง
การเขารวมประชุมสภาในทุกคร้ังตองไดรับอนุญาตจากประธานสภาใหเขารวมประชุมทุกคร้ัง
ถาประธานสภาเทศบาลไมอนุญาตหรือไมเชิญใหเขารวมประชุมก็ไมสามารถเขามานั่งอยูในหอง
ประชุมสภาแหงนี้ได การจัดโตะประชุมนั้นก็แลวแตอยางที่ทานปลัดเรียนตอที่ประชุม การจัด
แบบโตะกลม หรือวงรีเปนการประชุมระดมความคิดเห็น แตการประชุมสภาคือตองจัดอยางนี้
ถูกตองแลว หองประชุมขององคการบริหารสวนตําบลทุกแหงผมก็ไดเห็นอยางที่ทานเห็นแตถา
จะใหองคการบริหารสวนตําบลทุกแหงจัดใหถูกตองอยางเราเขาจัดไมไดหรอกครับเนื่องจาก
สถานที่เขาไมอํานวยหองประชุมของเทศบาลตําบลหนองหัวฟานใหญที่สุดในอําเภอขาม
สะแกแสง ใหญกวาของอําเภอขามสะแกแสงอีก การจัดหองประชุมก็จะจัดตามสถานการณใน
การประชุมคร้ังนั้น ๆ

-เร่ืองการประชาสัมพันธเสียงตามสายของนายกเทศมนตรีจะออกประมาณ
เดือนละสองคร้ัง อยางนอยตองประชาสัมพันธเดือนละหนึ่งคร้ัง ถาออกบอยก็จะเปนเร่ืองเกา
พยามหาเร่ืองใหมมา นายกเทศมนตรีจะพยายามพูดเร่ืองหลัก ๆ แตเร่ืองรองๆลงมาจะให
เจาหนาที่ประชาสัมพันธเปนผูประชาสัมพันธ เชน เมื่อมีการประชุมหัวหนาสวนราชการมาผม
จะมอบใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนทราบ

นายมาลัย รอกลาง -เร่ืองศาลตาปูไดยินชาวบานพูดมาวาศาลตาปูขอยายไปไวที่บริเวณตนจามจุรี
ไดมั้ย เนื่องจากที่เดิมแคบ

นายกเทศมนตรี -เร่ืองการยายศาลตาปูตั้งแตแรกเลยชาวบานอยากใหยาย แตที่ทําไมไดคือที่
ยายไปไวที่ตนจามจุรี ที่ตรงนั้นยังไมแนนอนวาเปนที่สาธารณะหรือไมหากเปนที่สวนบุคคลจะ
ลําบาก ตอนนี้กําลังสอบหาวาที่ตรงนี้วางหรือไมเรามองวาเปนที่วางแตเจาของที่เดิมก็ยังอางวา
เปนที่ของเขาเปนที่มรดกดั้งเดิมของเขา เราก็ไมมีหลักฐานวาเปนที่วาง ที่ตรงนี้ถาดูในแผนที่
ภาษีอะไรตาง ๆ โฉนดจะเปนของ นายฮัว บํารุงกลาง ออกเมื่อป ๒๕๑๗ แตทางที่ดินไมออก
โฉนดใหเพราะมีการอายัดเอาไว

ที่ประชุม -รับทราบ
ประธานสภา -ทานใดมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุมทราบหรือมีขอเสนออื่นอีกหรือไม...หากไมมี

ขอขอบคุณทุกทานที่มาประชุมในคร้ังนี้ ขอปดการประชุม
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๓๐ น.

(ลงชื่อ) ผูจดรายงานการประชุม
(นายธัญพิสิษฐ เทียงปา)

ปลัดเทศบาล/เลขานุการสภาเทศบาล



๑๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก คร้ังท่ี ๑ ประจําป ๒๕๕๙ วันจันทรท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ หนา ๑๙

รายงานการประชุมสภาเทศบาลนี้ สภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟานไดรับรองแลวในการประชุม
สภาเทศบาล สมัย................. สมัยที่ ........... คร้ังที่ ............ เมื่อวันที่ ..............................

(ลงชื่อ) ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายชานน  ออนทองหลาง)

ประธานสภาเทศบาลตําบลหนองหัวฟาน


